

# ด่วนที่สุด

เลขที่ ม.ช.ป. ๐๒๑ /๒๕๕๖



มูลนิธิสิทธิมนุษยชนเพื่อประชาชน  
๓๐๙/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านตาด  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สำนักงาน กสทช.  
ได้รับเอกสารไว้แล้ว เลขที่รับ ๑/พ. 3116  
ค.ศ. ก.พ. ๒๕๕๖  
โทร. 02-271-0151 ถึง 60 ต่อ 337

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงผู้ยื่นคำขอให้ถูกต้องจาก "กลุ่มคน" เป็น "มูลนิธิสิทธิมนุษยชน"  
ในการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงฯ  
เจริญพร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สืบเนื่องจากการสนทนาระหว่างผู้แทนผู้รับมอบอำนาจจากมูลนิธิสิทธิมนุษยชนเพื่อประชาชน กับคุณหมณิรัตน์ กำจรกิจการ เมื่อเย็นของวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยคุณหมณิรัตน์ได้แจ้งว่า การที่มูลนิธิสิทธิมนุษยชน ได้ยื่นคำขอฯ นั้น ได้ยื่นมาทั้งในนามของมูลนิธิสิทธิมนุษยชนฯ และในนามของกลุ่มคน นั้น

ในเบื้องต้นมูลนิธิสิทธิมนุษยชนฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นขออนุญาตฯ แล้ว ยังไม่พบว่า มีเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมรายใดได้ยื่นคำขอในนามของกลุ่มคน เท่าที่ตรวจสอบเอกสารพบว่ามูลนิธิสิทธิมนุษยชนฯ เป็นผู้ยื่นคำขอของเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ ทุกแห่ง อย่างไรก็ตาม อาจมีบางสถานีที่เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผิดพลาด กล่าวคือ กรอกทั้งในช่องของนิติบุคคลและกลุ่มคนไปพร้อมๆ กัน เช่น สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน บัวแก้ว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี หรืออาจมีการยื่นเอกสารซ้ำซ้อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเกิดความไม่แน่ใจว่าเคยได้ยื่นแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการมาก่อนหรือไม่ทั้งที่ได้ยื่นไว้ก่อนแล้ว เช่น สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน สาทร กทม. เป็นต้น

มูลนิธิสิทธิมนุษยชนฯ ขอเรียนชี้แจงว่า กลุ่มคนผู้ก่อตั้งเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ ทุกแห่ง ไม่มีสิทธิยื่นคำขออนุญาตแต่อย่างใด มูลนิธิสิทธิมนุษยชนฯ เท่านั้นที่เป็นผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุญาตของแต่ละสถานี เนื่องจากประชาชนต่างเสียสละทรัพย์เพื่อก่อตั้งสถานีแล้วพร้อมใจกันนำมาถวายแด่หลวงตามหาบัว หรือ วัดป่าบ้านตาด เพื่อยกถวายให้เป็นของสงฆ์ ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิสิทธิมนุษยชนฯ สำหรับการระบุถึงกลุ่มคนนั้นก็เพื่อแสดงให้เห็นที่ประจักษ์ว่า เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ ทุกแห่งมีความเป็นอิสระในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กำหนดผังรายการ การอุปถัมภ์ซ่อมแซม การบริหารจัดการ หรือการควบคุมตรวจสอบ โดยไม่ถูกรอบงำการประกอบกิจการจากมูลนิธิสิทธิมนุษยชนฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น การดำเนินการจึงเป็นประโยชน์สาธารณะตามความต้องการที่หลากหลายของประชาชนอย่างแท้จริง

ต่อมาแม้ในภายหลังได้มอบถวายเป็นของสงฆ์โดยมูลนิธิสิทธิมนุษยชนฯ ได้เข้ามาเป็นผู้ถือสิทธิในการประกอบกิจการแล้ว กลุ่มคนหรือประชาชนผู้สนใจก็ยังคงมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนอยู่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการ การอุปถัมภ์บริจาค การดูแลรักษาและซ่อมแซม ตลอดจนการควบคุมผังรายการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้บริจาคและขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่ได้แจ้งความประสงค์ต่อ กทช. และ กสทช. เพื่อให้มูลนิธิสิทธิมนุษยชนฯ เป็นผู้ถือครองสิทธิการประกอบกิจการกระจายเสียง

ภาคประชาชนในระดับชาติอย่างถูกต้องโดยได้รับสิทธิที่ทัดเทียมกับผู้ประกอบการรายเดิมอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นในการใช้คลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการโอบอ้อมสถาบันหลักของชาติให้เป็นปึกแผ่นมีความแน่นหนามั่นคงสถาพรสืบไป

มูลนิธิเสียงธรรมฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ของเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมจาก “กลุ่มคน” มาเป็น “มูลนิธิเสียงธรรมฯ” ให้ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอเจริญพรมาพร้อมหนังสือนี้



(พระมณฑนจิตต์เกษม ธรรมธโร)

กรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน  
ทำการแทนประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ